

Số: 85 /SXXNK-DM

V/v giải trình do cổ phiếu bị đưa vào
diện cảnh báo

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-04-2023

Số: 05331

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng.

Thực hiện theo quyết định số 320/QĐ-SGDHN ngày 05/04/2023 về việc cổ phiếu bị cảnh báo, Công ty phải có văn bản giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên và đưa ra phương án khắc phục.

Công ty chúng tôi xin được giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục như sau :

Việc tổ chức kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ trong 3 năm liên tiếp là do những tồn đọng công nợ cũ từ các năm trước để lại như : Nợ phải thu khó đòi; công nợ (cũ) phải trả ngân hàng; công nợ (cũ) phải trả phát sinh lâu ngày khách hàng không yêu cầu xác nhận và yêu cầu trả.

Đối với các vấn đề trên trong những năm gần đây, Công ty đã và đang giải quyết theo lộ trình, cụ thể :

+/ Công nợ phải thu: Tập trung chuyên sâu về công tác thu nợ, xử lý tài sản khách hàng thế chấp (nếu đủ điều kiện) để có nguồn trả nợ ngân hàng, khách hàng.

+/ Công nợ phải trả Ngân hàng: Ngoài nguồn tiền thu nợ khách hàng, về phía Tập đoàn Dệt may Việt nam đã hỗ trợ bằng việc cho vay để trả ngân hàng, cụ thể: Từ năm 2020 đến năm 2022 Công ty đã trả ngân hàng tổng số tiền 47,78 tỷ đồng, trong đó năm 2022 trả 40,29 tỷ đồng và đã dứt điểm nợ gốc cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội nên đã được miễn giảm toàn bộ tiền lãi vay lũy kế. Theo lộ trình trong năm 2023 sẽ trả hết nợ gốc cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam để được miễn giảm lãi theo như tinh thần hai bên đã làm việc và trả dứt điểm khoản công nợ tại Công ty Nhất Long (khoản nợ của Ngân hàng TMCP Quân đội chuyển sang). Ngoài ra hàng tháng Công ty vẫn đang duy trì trả nợ cho BIDV.

Sau khi tập trung thu xếp trả nợ và tích cực làm việc với các Ngân hàng. Công ty sẽ tái cơ cấu, tiếp tục hoạt động kinh doanh, tạo nguồn thu trong tương lai. Và chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng, Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam để tháo gỡ các khó khăn về tài chính trong thời gian tới. Để báo cáo tào chính các năm tiếp theo không còn tồn tại ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán.

Vậy Công ty chúng tôi xin được giải trình và đưa ra phương án khắc phục trong thời gian tới theo các nội dung trên tới Quý cơ quan và bộ phận có liên quan. Công ty chúng tôi xin cam kết luôn ý thức chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HC-TH



Phan Việt Hào